

สรุปการประชุมกลุ่มวิจัย P-PROF ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09:00 - 11:30 น.

สถานที่ ห้อง EN3514 ห้องนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

จำนวนวาระการประชุม 4 วาระ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ : มีดังต่อไปนี้

⇒ การรายงานสรุปข่าว – กิจกรรมในเดือน มิ.ย. 53 (รายละเอียดแสดงในเวปไซด์กลุ่มวิจัย)

⇒ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ แจ้งเรื่องทุนสำหรับกลุ่มวิจัยฯ ของ มจร. โดยมีเงื่อนไขคือ การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในกลุ่มวิจัยฯ จะต้องมีความวิชาการที่ลงพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทั้งนี้คาดว่านักศึกษาในกลุ่มวิจัย P-PROF ที่จะขอสมัครทุนดังกล่าว ได้แก่ นายวัลลภ หาญณรงค์ชัย และนายศิริชัย ก้านกิ่ง

⇒ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ชี้แจงเรื่องการจัดประชุมโครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ มจร. กรุงเทพฯ ทั้งนี้การสัมมนาออกสถานที่ประจำปี พ.ศ. 2553 จะจัดขึ้นต่อจากการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ สีตารีสอร์ท จ.นครนายก

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 การเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดย

นายปิติพงษ์ พรหมรักษ์ เรื่อง “สมบัติเชิงกลและสมบัติด้านทานการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอเทอร์อีเทอร์คีโตน-เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์”

นส.ปาริชาติ ยศแก้ว เรื่อง “ผลของเส้นใยแก้วที่ผสมในวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์และผงซีลีเนียมที่มีต่อสมบัติการด้านทานการสึกหรอ”

มติที่ประชุม

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความเห็นว่าควรหาข้อมูลประกอบการนำเสนอเพิ่มเติม จากนั้นให้นำเสนอหัวข้อดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 3 การเสนอรายละเอียดกำหนดการและสถานที่จัดสัมมนาออกสถานที่ประจำปี พ.ศ. 2553 ณ สีตารีสอร์ท จ.นครนายก

นส.รัชณี ฉินกมลทอง นายปิติพงษ์ พรหมรักษ์ และ นส.ปาริชาติ ยศแก้ว ร่วมกันนำเสนอข้อมูลต่างๆ ได้แก่ กำหนดการสัมมนา งบประมาณสำหรับสถานที่พักและอาหาร ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ที่แน่นอนแล้ว จะสรุปเป็นเอกสารและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค. 53 ในการประชุมนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ. 2553 ณ สีดา รีสอร์ท จ.
นครนายก

ปิดประชุมเวลา 11:30 น.